
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

วันเสารท์ี่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ผู้มาประชุม   
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ (ท าหน้าที่ประธาน) 
 ๒. นายจิระ พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔. ดร.มนตรี นุ่มนาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

 ๗. นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบด ี กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 ๑๑. ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กรรมการ  
 ๑๒. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ  
 ๑๓. อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ  
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๑๕. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
 ๑๖. อาจารย์วาทิตา เอ้ือเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี  รองอธิการบดี เลขานุการฯ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย                  ประธาน  (ติดภารกิจ)   
 ๒. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๓. นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ติดราชการ) 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางนฤชล เรือนงาม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  เขียวรักษา รองอธิการบดี 
 ๔. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
 

/เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.   
 



 
 

-๒- 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม     
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง       
ทางวิชาการ  ประกอบกับมีบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยได้จัดท า
เกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีโดยรับมอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ได้แก่  
   ๑. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก ่     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
   ๒. บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑ อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
เป็นผู้ควบคุมทีมนักกีฬาเรือพายประเภทเรือคยัค จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ รอบมหกรรม “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
   ๒.๒ พันโทจักร์ณนัฏฐ์  สิทธิไกร เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเรือพายประเภท
เรือคยัค จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ รอบมหกรรม “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-วันที่            
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
   ๒.๓ พันจ่าโทโชคชัย  โสมสิริพันธ์ เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเรือพายประเภท
เรือคยัค จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย          
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ รอบมหกรรม “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-วันที่            
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
   ๒.๔ พันจ่าโทอดิเทพ ศรีชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท
เรือคยัค ๑ คน ระยะทาง ๒๐๐ เมตรชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทเรือคยัค ๑ คน 
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ รอบมหกรรม “สุรนารี
เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
     ๒.๕ อาจารย์สรรเพชญ บันลือวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการอาหาร
และธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     - เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand 
Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace 
Exhibition Convention Cengkok , Thailand  
     - เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand 
International Culinary Cup ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทค บางนา  

/๒.๖ นายจักรกฤษณ์ กุลกจิ ...  
 



 
 

-๓- 

     ๒.๖  นายจักรกฤษณ์ กุลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      - ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ จากการแข่งขัน
ประกอบอาหาร TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก           
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
      - ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๐๔ : Main 
Course Duck-Junior Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention Cengkok , Thailand  
    ๒.๗ นายภูวนาถ รอดเพชร นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      - ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๑๐ : Modern 
Presentation Thai Cuisine- Junior Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention Cengkok , 
Thailand  
      - ได้รับรางวัล Bronze ประเภทการแข่งขัน Junior A๑ ในรายการ 
Thailand International Culinary Cup ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทค     
บางนา  
    ๒.๘ นายนลธวัช พระแก้ววศิน นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๑๐ : Modern 
Presentation Thai Cuisine- Junior Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention Cengkok , 
Thailand  
    ๒.๙ นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      - ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๑๐ : Modern 
Presentation Thai Cuisine-Junior Chef และรางวัล Diploma และประเภทการแข่งขัน Class ๑๒ : 
Pasta Free Style-Junior Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention Cengkok , Thailand 
      - ได้รับรางวัล Bronze ประเภทการแข่งขัน Junior C๒ ในรายการ 
Thailand International Culinary Cup ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทค     
บางนา  
    ๒.๑๐ นางสาววรลักษณ์ จาดฮามรด นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๑๐ : 
Modern Presentation Thai Cuisine- Junior Chef ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 
๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention 
Cengkok , Thailand  
 

/๒.๑๑ นางสาวธนาภรณ์ หมัดโตะ๊เซ็น ...  
 



 
 

-๔- 

    ๒.๑๑ นางสาวธนาภรณ์ หมัดโต๊ะเช็น นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Class ๑๓ : Free 
Style Showpieces (no tasting) ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge ๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention Cengkok , Thailand  
    ๒.๑๒ นางสาวจันทร์ทิมา ล าพล นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      - ได้รับรางวัล Bronze ประเภทการแข่งขัน Class ๑๕ : Fruits 
and Vegetable Live Challenge Competition ในรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 
๒๐๑๗  ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ Impace Exhibition Convention 
Cengkok, Thailand 
      - ได้รับรางวัล Bronze ประเภทการแข่งขัน Junior F๑ ในรายการ 
Thailand International Culinary Cup ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทค     
บางนา  
     ๒.๑๓ นายด าริห์  ทรายทอง นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Diploma ประเภทการแข่งขัน Junior A๑ ในรายการ 
Thailand International Culinary Cup ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่  ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมไบเทค 
บางนา 
     ๒.๑๔ นางสาวสุภาวดี กุลประยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ จากการแข่งขัน
ประกอบอาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก          
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
     ๒.๑๕ นางสาวอาริยา อุ่นมี นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ จากการแข่งขันประกอบ
อาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก ณ เซนทรัล
เฟสทิวัล บีช พัทยา 
    ๒.๑๖ นางสาววัลภาวงศ์ เทพรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมนูข้าวผัดซอสห่อไข่ซูชิ จากการแข่งขัน
ประกอบอาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก          
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
    ๒.๑๗ นางสาวกรรณิกา คนหาญ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เมนูไก่รอบกองไฟ จากการ
แข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก 
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
     ๒.๑๘ นางสาวเกษสุดา ศิริธารา นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เมนูไก่รอบกองไฟ จากการ
แข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก 
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 

/๒.๑๙ นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ ...  
 



 
 

-๕- 

    ๒.๑๙ นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เมนูไก่รอบกองไฟ จากการ
แข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest  “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก 
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
    ๒.๒๐ นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เมนูไก่รอบกองไฟ จากการ
แข่งขันประกอบอาหาร TODD Food fest “จานเด็ด เด็กค่าย” by todd ซอสพริกพริก เขตภาคตะวันออก 
ณ เซนทรัลเฟสทิวัล บีช พัทยา 
     ๒.๒๑  นายณรงศักดิ์  แก้วเมืองเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทคลาสสิก ซีเนียร์ ในการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ      
ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๘ “ไอพีเอสซี แฮนด์กัน เวิร์ลซู๊ด ๒๐๑๗” เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม-๒ กันยายน ๒๕๖๐             
ณ ประเทศฝรั่งเศส 
   มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
  ๑.๒ การจัดพิมพ์หนังสือแจกฟรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   ประธาน กล่าวว่าก าลังจัดท าหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการขาดทุน ก าไร และ     
การท างานร่วมกับโครงการหลวง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    
อดุลยเดช และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความมีพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการท าสิ่งต่างๆ  ว่าเพราะเหตุใด
พระองค์จึงต้องเสด็จไปทุกแห่ง  ทั้งนี้ก็เนื่องจากประชาชนของพระองค์ใช้พ้ืนที่ดินเป็นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พระองค์ต้องไปทุกแห่งเพ่ือที่จะดูว่าพ้ืนที่เป็นอย่างไร ดินเป็นอย่างไร น้ าเป็นอย่างไร และป่าไม้        
มีหรือไม่ เพราะถือว่าดิน น้ า เป็นสิ่งที่ส าคัญแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอด หนังสือนี้จะจัดพิมพ์ประมาณสองหมื่น
เล่มเท่านั้นเพ่ือแจกฟรีในงานหนังสือแห่งชาติ และทางโทรทัศน์ช่อง ๕ โดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร     
เป็นผู้ช่วยจัดพิมพ์ให้และจะมอบให้กับกรรมการทุกท่านด้วย 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ 
๑๖-๑๗ กันยายน  ๒๕๖๐  
  ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์ เสนอขอแก้ไขดังนี้ 
   ๑.๑ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม หน้า ๒ 
บรรทัดที่  ๑๕ ผู้ เข้าร่ วมประชุม  แก้ ไขต าแหน่ งของอาจารย์ทวีทรัพย์   เจือพานิช จากต าแหน่ ง                
“รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็น “รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  
  ๑.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๐ ตัดค าว่า “เชิง” ออกจากข้อความ      
“ต้องท าในลักษณะเชิงคู่มือ” เป็นข้อความดังนี้  “ต้องท าในลักษณะคู่มือ” 

/๒.๒ รายงานการประชุม ...  
 



 
 

-๖- 

 ๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐      
วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์ เสนอขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๕ ผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขต าแหน่ง
ของอาจารย์ทวีทรัพย์  เจือพานิช จากต าแหน่ง “รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็น              
“รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร น าเสนอว่าขอสืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งกรรมการ ได้แก่ นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ และอาจารย์ 
ดร.วรพล  แวงนอก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการ พิจารณาค าร้องทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัยจากเอกสารที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าควรจะมีมติอย่างไร  
  นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
กรรมการหาข้อเท็จจริง มอบให้อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร       
ในฐานะกรรมการหาข้อเท็จจริง เป็นผู้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
  อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
ในฐานะกรรมการหาข้อเท็จจริง รายงานว่า คณะกรรมการหาข้อเท็จจริงได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง         
ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา ส่งมาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบกับอาจารย์       
นพพร ขุนค้า ได้ด าเนินการสอบถามไปยังนายแพทย์ประจ าคลินิกที่ท าการตรวจรักษาผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา อีกทางหนึ่งด้วย  คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วและมีความเห็นว่า           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา ไม่น่าจะป่วยถึงขั้นรุนแรง เพราะไปคลินิกวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เพราะหากป่วยจริงและมีอาการรุนแรงตามที่กล่าวอ้างในเอกสารควรจะไปพบแพทย์
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ช่วงเช้า แทนการไปพบแพทย์ในตอนเย็น นอกจากนั้นยังพบว่าอุณหภูมิ           
ที่ตรวจวัดไข้ไม่ขึ้นสูง เพียง ๓๘ องศา ซึ่งมีไข้ไม่สูง คณะกรรมการฯ จึงลงมติร่วมกันโดยยืนตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยว่าไม่น่าจะป่วยจริง ทั้งนี้อาจารย์นพพร  ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    
กล่าวเพ่ิมเติมว่า เมื่อมติที่รับรองกันไปแล้วชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการสรรหาครั้งใหม่ก็เริ่มต้นแล้ว ก็ถือว่า
การสรรหาครั้งหลังก็ชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา ขอให้ทบทวนมติที่สภามหาวิทยาลัย
ให้สรรหาใหม่ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามติลงความเห็นโดยชอบแล้ว ก็ถือว่าการสรรหาใหม่        
ก็ด าเนินการถูกต้อง 
    ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์นพพร  ขุนค้า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความเห็น
ว่า การสรรหาในครั้งก่อนเหลือเพียงขั้นตอนเดียว คือ ให้ผู้เข้ารับการสรรหามาน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยทั้งสองราย แล้วลงมติกันอีกครั้งหนึ่ง 

/๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ...  
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  ๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าสมควรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา มาน าเสนอวิสัยทัศน์       
ต่อสภามหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นจะร้องกันไม่จบ เพราะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา มีสิทธิ     
เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งบอกว่าป่วย แต่เมื่อ
ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ให้ได้  
  ๓. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ สอบถามว่า เมื่อให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา แสดงวิสัยทัศน์  อาจารย์         
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ต้องมีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่เนื่องจากได้ขอถอนตัวไปก่อน
แล้ว 
  ๔. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า  
อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ต้องท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการจะเข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเข้ามา เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเดินทางไกลไปชะอ า บุตรสาวป่ วย ภรรยาตั้งครรภ์           
จึงไม่สามารถเดินทางไปที่ชะอ าได้   หากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์                
ตันตะราวงศา มีสิทธิในการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งต่อไป  
  ๕. อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
กล่าวว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา เสนอเรื่องขอความเป็นธรรม แล้วสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง วันนี้คณะกรรมการฯ ยืนยันออกมาแล้วว่าการกระท าของ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา ไม่ถูกต้อง ช่วงนั้นผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งก็ถอนตัวสละสิทธิ์ถือว่า
ชอบไปแล้ว ณ วันนี้เหลือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา คนเดียว แต่จะรับหรือไม่รับ 
กรรมการสรรหาจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการสรรหาต้องแสดงความรับผิดชอบ 
เมื่อสมัครแล้วไม่ไปแสดงวิสัยทัศน์แสดงว่าสละสิทธิ์ พิจารณาดีๆ ประชาคมมองอยู่ว่ามหาวิทยาลัยก าลังท า
อะไรอยู่ตอนนี้ เนื่องจากทุกต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหา คนสนใจทั้งนั้น เพราะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี แสดงถึง
การมีส่วนร่วมในการเข้ามาท างานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย แต่เหตุที่หลายครั้งไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัครแล้ว
ถอนตัว มีกลไกพิเศษ คือรู้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการสรรหาแล้วมาแสดงวิสัยทัศน์ในสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ได้ 
เพราะว่าไม่ใช่พวก ก็ไม่ได้ นี่คือปัญหาที่สภามหาวิทยาลัยต้องคิดดีๆ ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไร เพียงแต่ว่า
ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้เป็นมานานแล้ว เราจะท าทุกอย่างเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยตรงนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจน 
ปัญหาต่างๆ จะได้คลี่คลายแล้วต่อไปนี้จะได้ไม่มีปัญหา 
  ๖. นายจิระ  พรรณราย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานกรรมการหาข้อเท็จจริง กล่าวว่าจากการสอบหาข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าไม่ได้ป่วยจริงแล้วในครั้งนั้น     
ก็มีการยกเลิกการสรรหาในครั้งนั้นไปแล้วสรรหาใหม่ สรรหาใหม่ก็ได้อีก แต่ยังร้องเรียนว่าที่อ้างว่าป่วย นั้น
ป่วยจริง ไม่ใช่ไม่ป่วย เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าไม่ป่วยจริงและยกเลิกไป เมื่อมีการสรรหาใหม่ก็เข้ามา
รับการสรรหาอีกครั้งหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยก็ควรให้โอกาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา     
มาแสดงวิสัยทัศน์เพ่ือความเป็นธรรม  
  ๗. รองศาสตราจารย์  นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวแสดงความเห็นว่ามีการใช้ภาษาที่ท าให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภ รณ์         
ตันตะราวงศา ไม่สบายใจ ก็ร้องขึ้นมาว่าป่วยหรือไม่ป่วยจริง ประเด็นคือเข้าใจว่าอาจารย์ป่วยจริงในวันนั้นแต่
ประเด็นที่ต้องชี้คือใบรับรองแพทย์ไม่ตรงกับวันแสดงวิสัยทัศน์ เพราะฉะนั้นตามกฎหมายยึดตามใบรับรอง
แพทย์  แต่อาจารย์ยึดตามความรู้สึกว่าวันนั้นป่วย ตรงนี้ต้องท าความเข้าใจกันเพราะใบรับรองแพทย์ว่าป่วย   
แต่ไม่ตรงกับวันเสนอวิสัยทัศน์ 

/๘. ดร.บุญทอง เตยีรประเสริฐ ...  
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  ๘. ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย       
มีความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาแล้วและบอกว่าไม่ได้ป่วยจริง ดังนั้นควรให้เกียรติ
คณะกรรมการและยุติเรื่อง 
  ๙. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าจะให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา แสดงวิสัยทัศน์ ก็ควรแจ้งไว้ล่วงหน้า 
เพราะอาจมีปัญหาตรงนี้ตามมาอีก พร้อมหรือไม่ และสมมติว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา 
ได้รับเลือกให้เป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมอง
หน้ากันอย่างไร จะตอบค าถามประชาคมอย่างไร  ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยทุกคนที่ต้องร่วมกัน
ตัดสินใจ 
  ๑๐. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ควรเสนอเรื่องในวันที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยมาประชุม และควรรับทราบรายงานของกรรมการหาข้อเท็จจริงไปก่อน 
  มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการมีสิท ธ ิ     
เข้าน าเสนอวิสัยทัศน์ในการประชุมคราวถัดไปที่มีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 ๔.๑  พิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)  
  เ ลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย  น า เสนอว่ า ด้ ว ยข้ า ร าชการพล เ รื อน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ แล้ว รวม ๔ ราย ดังนี้  
  ๔.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช 
  ๔.๑.๒ อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล 
    ๔.๑.๓ อาจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง  
    ๔.๑.๔ อาจารย์น้ าตาล เทพพิพัฒน์  
 
 ๔.๑.๑ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิรดี เมืองเดช 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  
เมืองเดช  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยเสนอผลงานวิชาการเพ่ือรับการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ดังนี้ 
    ๑. งานวิจัย เรื่อง Research on Using Natural Coating Materials 
on the Storage Life of  Mango Fruit cv. Nam Dok Mai and Technology Dissemination  
    ๒. ต ารา เรื่อง ชีวเคมี ๒  

/สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ...  
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    สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.อภิรดี  เมืองเดช เสนอเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  โดยวิธี
ปกติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ  
     ๑.  ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ 
“ผ่าน” 
     ๒.  ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ  “อยู่ในระดับ
ด”ี   
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ      
ในการประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติว่ าผลงานทางวิชาการของ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้ง        
ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์  
  มติที่ประชุม อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี เมืองเดช ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี ไม่ก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐  
 

   ๔.๑.๒ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์          
ดร.นรินทร์ กุลนภาดล 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ขอก าหนดต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเสนอผลงานวิชาการเพ่ือรับการประเมินผลงาน         
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คือ งานวิจัย ดังนี้ 

 ๑.  งานวิจัย เรื่อง Numerical Thermal Performance Study in a 
Heat Exchanger Tube with Discrete V-Ribs.  

 ๒.  งานวิจัย เรื่อง Numerical Heat Transfer Study in a Round 
Tube with Inclined Rectangular Rings.  
           ๓.  งานวิจัย เรื่อง Experimental investigation on convection 
heat transfer in solar air heater with perforated-winglet vortex generators. 
 ๔.  งานวิจัย เรื่อง Heat transfer augmentation in a square-
duct with twisted-baffled tape inserts.  
 ๕.  งานวิจัย เรื่อง การเพ่ิมสมรรถนะความร้อนในท่อแลกเปลี่ยน  
ความร้อนด้วยแผ่นกั้น                      
   สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ ดร.นรินทร์           
กุลนภาดล เสนอเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
โดยวิธีปกติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ  
   ๑.  ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ 
“ผ่าน” 
   ๒.  ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ  “อยู่ในระดับ
ด”ี   

/คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ...  
 



 
 

-๑๐- 

   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง    
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐ มีมติว่าผลงานทางวิชาการ     
ของอาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล  คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้ง           
ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่
งานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 

   ๔.๑.๓ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.พจนีย์  
ม่ังคั่ง 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าอาจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยเสนอผลงานวิชาการเพ่ือรับการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ต ารา เรื่อง ทฤษฎี หลักการ
และกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา 
    สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง 
เสนอเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยวิธีปกติ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ  
    ๑.  ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ 
“ผ่าน” 
    ๒.  ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ  “อยู่ในระดับดี”   
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ อาจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ      
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติว่าผลงานทางวิชาการของ อาจารย์        
ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง คุณภาพอยู่ ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด เห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง  ด ารงต าแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

 ๔.๑.๔ พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์น้ าตาล      
เทพพิพัฒน์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ า ด้วยอาจารย์น้ าตาล           
เทพพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอก าหนดต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเสนอผลงานวิชาการเพ่ือรับการประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ  ต ารา 
เรื่อง ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ 

/สรปุผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ...  
 



 
 

-๑๑- 

    สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของน้ าตาล  เทพพิพัฒน์ เสนอ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีปกติ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีมติ คือ  
    ๑.  ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ 
“ผ่าน” 
    ๒.  ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับคุณภาพ  “อยู่ในระดับดี”   
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงเห็นสมควร ให้ อาจารย์น้ าตาล  เทพพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ     
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติว่าผลงานทางวิชาการของ อาจารย์น้ าตาล 
เ ทพ พิ พัฒน์  คุณ ภ าพอยู่ ใ น เ กณ ฑ์ ที่  ก . พ . อ .  ก า หนด  เ ห็ น ช อบ ให้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใ นต า แหน่ ง                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่งานเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการรับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้อาจารย์น้ าตาล  เทพพิพัฒน์ ด ารงต าแหน่ง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 

 ๔.๒ แจ้งผลการพิจารณาการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม  ถอนระเบียบวาระนี้ออก เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๓ ขออนุมัติซื้อสลาก ธกส. จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าเงินต้นกองทุนพัฒนาและสวัสดิการ
นักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ถูกยกเลิกแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน ๒๐,๒๕๘,๗๐๕.๙๒ บาท จะครบก าหนดฝากกับธนาคารอิสลามฯ เลขที่บัญชี 
๐๕๖-๒-๐๐๔๘๔-๑ จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ในการประชุม    
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติให้น าเงินต้นกองทุนฯ จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท          
ซื้อสลากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
  คณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบตามคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจการนักศึกษา ให้น าเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อสลาก ธกส. จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร แต่ต้องเสนอเพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
  มติที่ประชุม ถอนระเบียบวาระนี้ออก มหาวิทยาลัยขอน ากลับไปพิจารณา
ทบทวน 
 

 ๔.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  
 

/๑. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ ...  
 



 
 

-๑๒- 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙)  
     ๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางสาวนวชนก          
วิเทศวิทยานุศาสตร์” เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น “นายธนเทพ  ศิริพลลภ” 
     ๑.๒ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายประยุทธ               
สายต่อเนื่อง” เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น “นายประมวล  น้อยทรง” 
    ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายพงศธร  ปาลี” เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็น 
“นางสาวจิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์”  
    ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๘)  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช” เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ เป็น “นางสาวภควรรณ  คงจันตรี” 
    สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะควรเปลี่ยนล าดับอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ให้เหมาะสม และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 มติที่ประชุม  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
ได้แก่  
  ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๙)  
     ๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นางสาวนวชนก          
วิเทศวิทยานุศาสตร์” เนื่องจากลาออกราชการ เป็น “นายธนเทพ  ศิริพลลภ” 
     ๑.๒ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายประยุทธ           
สายต่อเนื่อง” เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น “นายประมวล  น้อยทรง” 
    ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “นายพงศธร  ปาลี” เนื่องจากลาศึกษาต่อ เป็น 
“นางสาวจิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์”  
    ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๘)  
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช” เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ เป็น “นางสาวภควรรณ  คงจันตรี” 
 

 ๔.๕ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย      
การลาออกจากราชการ พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าโดยที่เห็นสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วย     
การลาออกจากราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นไปตามข้อ ๔๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย   
จึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. . . . .                  

/ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ...  
 



 
 

-๑๓- 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการน าไปเผยแพร่และรับฟัง
ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ส่งเวียน (ร่าง) ข้อบังคับไปยังคณะ 
หน่วยงาน เพ่ือส่งต่อให้บุคลากรพิจารณา ซึ่งไม่มีข้อเสนอแนะตอบกลับมา จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย      
เพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย     
การลาออกจากราชการ พ.ศ. .... 
 

 ๔.๖ พิจารณาอนุมัติปริญญา 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
ได้ประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
(ครั้งที่ ๕) จ านวน ๑๓๑ คน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภาวิชาการ                
จากผลการเวียน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ    
ภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕) จ านวน ๑๓๑ คน จ าแนกเป็น 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก   จ านวน   ๓ คน 
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ๓ คน 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท   จ านวน   ๑๔ คน 
    ครุศาสตรมหาบัณฑิต    ๖ คน 
    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๑  คน 
    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต              ๗ คน 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี   จ านวน   ๑๑๔ คน 
    ครุศาสตรบัณฑิต     ๒ คน 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต     ๓  คน 
    วิทยาศาสตรบัณฑิต   ๗๕  คน 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต                          ๑๔  คน 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                   ๒ คน 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       ๔ คน 
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    ๑๔ คน 
   ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  
 มติที่ประชุม  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ        
ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕) จ านวน ๑๓๑ คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 

 ๔.๗ ขออนุมัติน าเงินฝากซื้อสลาก ธกส.  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยมหาวิทยาลัยมีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ของส่วนกลางที่ใช้หมุนเวียนส าหรับเบิกจ่ายจ านวนเงินประมาณ ๑๑๐ ล้านบาทเศษ        
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องมีเงินหมุนเวียนโดยประมาณ ๕๐-๖๐ ล้านบาท 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินฝากของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง และได้ประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า 

/หน่วยงานคลังจึงน าเสนอต่อที่ประชุม ...  
 



 
 

-๑๔- 

หน่วยงานคลังจึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือขออนุญาตเบิกเงินฝากประเภทฝากออมทรัพย์    
ของส่วนกลาง (ส าหรับเบิกจ่าย) ที่เกินวงเงินไว้ส าหรับเบิกจ่ายแล้ว เพ่ือน าไปลงทุนในรูปของการฝากธนาคาร
ประเภทประจ า หรือซื้อสลากออมสิน สลาก ธกส. กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๐-๕๐ ล้านบาท     
ที่ประชุมมีมติให้น าเงินจ านวน ๕๐ ล้านบาท ไปซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในการนี้ขอเชิญอาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ น าเสนอต่อที่ประชุม 
  นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
น าเสนอว่าเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย พิจารณา
การน าเงินของมหาวิทยาลัยไปลงทุน โดยเปรียบเทียบการฝากประจ ากับการซื้อสลาก ผลการประชุม         
สองถึงสามครั้ง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ข้อสรุปว่าควรน าเงินลงทุน จ านวน ๕๐ ล้านบาท 
เนื่องจากมิได้มีแผนการใช้จ่ายเงิน น าไปซื้อสลาก ธกส. ถ้าซื้อสลากออมสิน มหาวิทยาลัยจะได้ผลประโยชน์
รวมประมาณ ๑,๙๒๔,๘๐๐ บาท แต่ถ้าซื้อสลาก ธกส. ๓ ปี เหมือนกัน จะได้เงินจ านวนประมาณ 
๒,๑๕๗,๐๐๐ บาท คณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัยจึงมีมติให้น าเงินของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕๐ ล้านบาท ไปลงทุนซื้อสลาก ธกส. และน าเงินจ านวน ๔๐ ล้านบาทฝากในบัญชี    
ออมทรัพย์เพื่อไว้หมุนเวียน และอีก ๒๐ ล้านบาทฝากประจ าระยะสั้น 
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้น าเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์จ านวนเงิน ๕๐ ล้านบาท          
ซื้อสลาก ธกส. กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

 ๔.๘ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ         
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพให้น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร และทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน
มาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงเสนอผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณา   
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
น าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ศูนย์ ส านัก ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ เป็นข้อมูลที่มีการด าเนินการในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ๑๓ หลักสูตร ผ่านการประเมิน ๑๒ หลักสูตร     
ไม่ผ่าน ๑ หลักสูตร คะแนนประเมิน ๓.๐๑  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 ๒.  หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๓ หลักสูตร ผ่านการ
ประเมิน ๑๑ หลักสูตร ไม่ผ่าน ๒ หลักสูตร คะแนนประเมิน ๒.๕๑  ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓.  หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ๘ หลักสูตร ผ่านการประเมิน           
๘ หลักสูตร คะแนนประเมิน ๓.๑๔  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
 ๔.  หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๓ หลักสูตร ผ่านการ
ประเมิน ๑๓ หลักสูตร คะแนนประเมิน ๓.๐๖  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

/๕. หลักสตูรของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ...  
 



 
 

-๑๕- 

 ๕.  หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖ หลักสูตร ผ่านการประเมิน         
๕ หลักสูตร ไม่ผ่าน ๑ หลักสูตร คะแนนประเมิน ๒.๐๙  ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
 ภาพรวมทั้ง ๕ คณะ จ านวน ๕๓ หลักสูตร มีผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ทั้งหมด        
๔๙ หลักสูตร ไม่ผ่าน ๔ หลักสูตร เหตุผลที่ไม่ผ่านคือเรื่องของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ไม่ครบ ๙ เดือน          
ในระหว่างรอบปีการประเมินนี้เป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ในส่วนของผลการประเมินในระดับ
คณะวิชา สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินระดับพอใช้ ๔ คณะ  คือ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี ๑ คณะ ที่มีคะแนนระดับดี 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับสถาบัน ส านัก ศูนย์ มีการประเมิน ๘ หน่วยงาน สรุปผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินระดับพอใช้ ๓ หน่วยงาน คือ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงานอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่อยู่ในระดับดี คือ ส านักวิทยบริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และหน่วยงานที่อยู่ในระดับดีมาก คือ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

/รักษาราชการแทนอธิการบดี ...  
 



 
 

-๑๖- 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าจะมีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย    
ในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้เตรียมความพร้อมแล้ว หลังจากเสร็จสิ้นจะท าแผนพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับแผนในรอบปีถัดไปที่จะประเมินในรอบปี ๒๕๖๐  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะไปด าเนินการและจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา           
โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่องของการด าเนินงาน             
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา และเรื่องของชุมชน แต่สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงมีผลประเมินในระดับพอใช้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 มติที่ประชุม  
  ๑. รับทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบมหาวิทยาลัยก ากับให้ทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะไปด าเนินการและจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

 ๔.๙ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  (ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา มหาวิทยาลัย            
จึงน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด าเนินการ        
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอสรุปงานในระยะเวลา ๕ เดือน ว่าในส่วน    
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จะใช้เกณฑ์การประเมินที่เป็นประเด็นความเสี่ยง เป็นเกณฑ์        
การประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ต้องลดลง ไม่จ าเป็นต้องลดลงทุกประเด็น แนวโน้ม   
ของเกณฑ์การประเมินนี้ต้องมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐    
ถึงจะได้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ จะได้เกณฑ์การประเมินระดับสถาบันที่มีคุณภาพ ผลการด าเนินงาน
จะใช้ลูกศร ถ้าความเสี่ยงลดลงถือว่าการด าเนินงานนั้นประสบความส าเร็จ ผลการด าเนินงานนี้พบว่าในปี       
ที่ผ่านมาไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๕๘ เมื่อเข้ามารับต าแหน่งต้องท าแผนในปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ 
โดยเทียบผลการด าเนินงานระหว่างกัน เพ่ือใช้ตอบโจทย์การประกันคุณภาพในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน     
๒๕๖๐ นี้ต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยถึงจะได้คะแนน ข้อมูลนี้อาศัยการด าเนินงานของการประชุมทุกส่วน
งานจัดท าเป็นแผนปี ๒๕๕๙ กับปี ๒๕๖๐ และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระนี้ โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/ด้านการจัดการเรียนการสอน ...  
 



 
 

-๑๗- 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑ .   คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร         
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เ ก ณ ฑ์        
ที่ สกอ.ก าหนด 
 

๑. ส ารวจคุณสมบัติ  และข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคณะ 
๒. ประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทาง  
ในการแก้ปัญหา/พัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓. สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจ
คุณสมบั ติ  แ ล ะข้ อมู ล อ าจ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคณะ 
๔. ประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา/พัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรรหาบุคลากร
ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ด าเนินการแล้ว 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
- ผู้อ านวยการส านัก 
  ส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๒. กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ 
 

๑. จัดการประชุมเพื่อหาแนวทาง   
ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่ของ
แต่ละหลักสูตร 
๒. จัดท าเครื่องมือในการคัดเลือก
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
๓. คณะน าเครื่องมือไปใช้ในการ
คัดเลือก 
๔. ประเมินผล/สรุปผล/ ปรับปรุง 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
- ผู้อ านวยการส านัก 
  ส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

๓. ระบบการประเมินผล
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาระบบ
ประเมินผลของนักศึกษา 
๒. พัฒนาระบบประเมินผลนักศึกษา 
๓. น าระบบประเมินผลนักศึกษาไปใช้ 
๔. ประเมินผล/ปรับปรุง 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

๔. ระบบการประเมินผล
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาระบบ
ประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน 
๒. พัฒนาระบบประเมินผลอาจารย์
ผู้สอน 
๓. น าระบบประเมินผลอาจารย์
ผู้สอนไปใช้ 
๔. ประเมินผล/ปรับปรุง 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

 
 
 
 

/ปัจจัยเสี่ยง   
 



 
 

-๑๘- 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๕. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไม่สามารถพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

๑. จัดประชุมวางแผนเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๒. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓. น ากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนไปใช้ 
๔. ประเมิน/ปรับปรุง 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
 

 
(ก าลัง

ด าเนินการ) 
 

๖. กระบวนการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใหม่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

๑ .  จั ดป ร ะ ชุม ว า งแ ผนก า รจั ด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม ่
๒. จัดท าแผนกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๔. ประเมิน/ปรับปรุง 
 

ด าเนินการแล้ว 
(มิ.ย.-ต.ค.๖๐) 

๑) ได้ด าเนินการจัด
โ คร งก า ร เต รี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม
นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น
ภ า พร ว มข อ งทั้ ง
มหาวิทยาลัยโดย
เ น้ น ก า ร เ ต รี ย ม
คว ามพร้ อมด้ า น
วิชาการและด้าน
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม  
๒) ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน
แ ล ะ ก า ห น ด      
แ น ว ท า ง ก า ร
ปรับปรุงในปีถัดไป 

- รองอธิการบดี 
  กิจการนักศึกษา 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๗. ผลิตบัณฑิตได้ไม่ตรงและ
ไม่ทันกับความต้องการของ
ประเทศ 
 

๑. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการใ ช้บัณฑิตระดับท้องถิ่ น 
สังคม และประเทศ 
๒. วางแผนจัดท า/พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้บัณฑิต 
๓. วางแผนการสรรหา/คัดเลือก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๔. จัดท า/พัฒนาหลักสูตรตามแผนที่
ก าหนดไว ้
 

ก าลังด าเนินการ 
๑) จั ดท ารายวิ ชา
ศึกษาทั่วไป โดยผ่าน
การเห็นชอบจากสภา
วิชาการ (๒๐ ต.ค. ๖๐) 
๒) วางแผนการจัดท า/
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
(reprofiling) (ก าลั ง
ด าเนินการรวบรวม)               
๓) เตรียมการสรรหา/
คัดเลื อก อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์  สกอ . 
ส าหรับหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงที่จะใช้
เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร ๕๘ 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการ 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ ...  
 



 
 

-๑๙- 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑ .  กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด            
ไม่ครอบคลุมตามศาสตร์   
แต่ละศาสตร์ 
 

๑. ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
๒. ท าแผนการจัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินงานตามแผน 
๔. ประเมินผลของแผนการกิจกรรม 
 

ด าเนินการแล้ว 
(มิ.ย.-ส.ค. ๖๐) 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
๒) คณะเสนอโครงการ
โดยก าหนดทิศทางการ
พัฒนานั กศึกษาให้
เป็ นไปตามทิ ศทาง
เดียวกัน  
๓) จัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย 
๔) จัดท าแนวทางการ
ประเมินผลแผนการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ประเมินผลความส าเร็จ
ของโครงการ 

- รองอธิการบดี 
  กิจการนักศึกษา 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๒. มาตรฐานของผู้ประเมิน
ต่างกันท าให้ผู้ปฏิบัติงาน   
ในแต่ ล ะตั วบ่ ง ช้ีปฏิ บั ติ      
ไม่ถูกต้อง 
 

๑. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน โดยสร้าง
ความเข้าใจระหว่างผู้ประเมินกับ
ผู้ปฏิบัติงาน   
๒. จัดโครงการระบบประกันคุณภาพ
สัญจร ตามหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และทิศทาง ให้ไปแนวเดียวกัน 
๓. ประเมินผลของแผนการกิจกรรม 
 

ด าเนินการแล้ว  
(มิ.ย.-ก.ค.๖๐) 

๑ )  จั ด อ บ ร ม           
ผู้ประเมินโดยสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง   
ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิน 
๒ )  จั ด โ ค ร ง ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
สั ญ จ ร ใ ห้ กั บ
หน่วยงานระดับคณะ
และระดับหลักสูตร
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และ ทิ ศทา ง ใ ห้ ไ ป
แนวทางเดียวกัน 

- งานประกันคุณภาพ 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

 
 
 
 
 
 
 

/การวิจัย  
 



 
 

-๒๐- 

การวิจัย 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑. มหาวิทยาลัยยังไม่มี
ก า ร ก า ห น ด พื้ น ที่
เป้าหมายและกรอบการ
วิ จั ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

๑. ก าหนดกรอบการวิจัยในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒. เลือกพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้อง
ตามกรอบการวิจัยที่ก าหนด 
 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
- สถาบันวิจัยฯ 
- คณะ 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 
 

๒. งานวิจัยที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ
โครงการที่เสนอไว ้
 

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
ติดตามการด า เนินการวิจัยโดยให้
นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า ๓ บทแรก
ภายใน ๖ เดือนหลังจากวันท าสัญญา
รับทุน 
๒. แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิ จั ย เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 

ด าเนินการแล้ว 
๑) แต่งตั้งกรรมการ
พิจารณารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์
จากผู้ เ ช่ี ยวชาญ
ระดับคณะในศาสตร์
ที่เกีย่วข้อง 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
- สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๓. นักวิจัยไม่ด าเนินการ
ตามแผนงานวิจัยที่เสนอ
ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ
ติดตามการด า เนินการวิจัยโดยให้
นั ก วิ จั ย ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า           
๓ บทแรกภายใน ๖ เดือนหลังจากวัน
ท าสัญญารับทุน 
๒. แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิ จั ย เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผน 
- กองนโยบาย 
  และแผน 
- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๔. การอนุมัติเงินวิจัยที่
ไ ด้ จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ
แผ่นดินมีหลายขั้นตอน
ท าให้การด าเนินงานวิจัย
ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงาน 

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายนก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ 
 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
- สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 
 

๕. นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่
น าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 

๑. ปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ต่างๆ ด้านการวิจัยไม่ให้เบิกเงินวิจัย
งวดสุดท้าย ในกรณีที่นักวิจัยไม่น า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 
 

/ปัจจัยเสี่ยง  
 



 
 

-๒๑- 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๖. นักวิจัยจะน าเสนอ
ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ก า ร
ประชุมวิชาการมากกว่า
การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสาร 

๑. ปรับแก้ประกาศต่างๆ ด้านการวิจัย
โดยการลดค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและเพิ่มค่าสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
- สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 
 

 
(ก าลัง

ด าเนินการ) 
 
 

๗. ระดับคุณภาพของ
งานวิจัยยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑. จัดโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดคลินิกนักวิจัย 
 

   

๘. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจดสิทธิบัตร/      
อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย
โดยตรง 

๑ .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
ผู้รับผิดชอบเพื่อคัดเลือกงานวิจัยที่
ส ามารถด า เนินการจดสิทธิบั ตร / 
อนุสิทธิบัตร 

   

๙. ขาดการสนับสนุน
ของผู้น าชุมชนในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพื่ อตอบสนองความ
ต้ อ งก า รของ ชุมชน /
สังคม 

๑. ท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนโดยให้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการท า
วิจัย 
๒. กระตุ้นให้ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในชุมชน 

ก าลังด าเนินการ 
 

- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 
- สถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 
 

๑๐. งานวิจัยแล้วเสร็จ
ล่ า ช้ า จึ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
น า ไปใ ช้ประโยชน์ ได้
ทันท่วงท ี
 

๑. ให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
พร้อมขอขยายเวลาการด าเนินงานวิจัย
ตามเง่ือนไข หรือส่ง (ร่าง) รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อด าเนินงานวิจัย
เสร็จสมบูรณ์ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บริหารจัดการ (จัดท าแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย)  
 



 
 

-๒๒- 

บริหารจัดการ (จัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑.  ไม่ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกระดับใน
การจัดท าแผน 
 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้
บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 
 - ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วม ช้ีแจงให้เห็นถึง
ผลดี ผลเสีย 
 - มอบผู้บริหารหน่วยงานก ากับ
ติดตามการเข้าร่วมประชุมของ
บุคลากร 
 -  สร้างแรงจูงใจ/ส่งเสริมการมี
ส่วนของบุคลากรทุกระดับในการ
จัดท าแผน 
 

ด าเนินการแล้ว  
(มิ.ย.๖๐-ปัจจุบัน) 

๑) ประชุมคณาจารย์ให้
รับทราบทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลั ย
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี 
๒) จัดท า action plan 
ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ระดับคณะ และระดับ
สาขาวิชาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน 
๓) เชิญผู้ ทรง คุณวุฒิ
วิพากษ์แผนตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเกณฑ์การ
ประเมินตามวิสัยทัศน์ 
๔ )  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
หน่วยงานก ากับติดตาม
การเข้าร่วมประชุมของ
บุคลากร  และจั ดท า
ฐานข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุม เพื่อกระตุ้นและ
สร้างการมีส่วนร่วม 
๕) ก าหนดการประเมิน
การปฏิบัติงานโดยให้
เกณฑ์การประเมินได้ให้
ความส า คัญกับการมี
ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรม
หลักของมหาวิทยาลัย 
(เรียบร้อยแล้ว) 
๖ ) จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ประชุมคณาจารย์ ให้
ชัดเจน 

- รองอธิการบดี      
  ทุกฝ่าย 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ปัจจัยเสี่ยง  
 



 
 

-๒๓- 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๒.  ขาดการน าแผนไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
 

-  ถ่ า ย ทอด น โ ยบา ย  แล ะ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน  
 -  ก ากับติดตาม และควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน  
 -  รายงานผลการด าเนินงาน 
เสนอต่อผู้บริหาร 
 

ด าเนินการแล้ว 
๑) ถ่ายทอดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ของอธิการบดี  
๒) ก าหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
๓) จัดท าแผนการก ากับ
ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน 
๔ )  ก า หน ดปฏิ ทิ นก า ร
รายงานผลการด าเนินงาน 
เสนอต่อผู้บริหาร 

- รองอธิการบดี      
  วางแผนและพัฒนา 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๓.   การรายงานข้อมู ล 
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม 
 

- ก าหนดแบบฟอร์มการรายงาน
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานข้อมูล 
  
- น าระบบเทคโนโลยีสารเทศ 
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
 

ด าเนินการแล้ว  
(มิ.ย.-ธ.ค. ๖๐) 

๑) ก าหนดแบบฟอร์มการ
รายงานข้อมูล/โครงการ/
ความส าเร็จของโครงการ/
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด
คว า ม ส า เ ร็ จ  ( Success 
Story)  
๒) น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการ
จัดเก็บข้อมูล (Big data) 
ของมหาวิทยาลัย 
- เก็บข้อมูลศักยภาพของ
อาจารย์และผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่เช่ือมโยงกับการ
ประเมิ นประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมิน
ปฏิบัติราชการ (คาดว่าแล้ว
เสร็จ ธ.ค. ๖๐) 
- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ฐานข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการตั ดสิ นใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (ที่เป็น
ข้ อ มู ล เ ดี ย ว กั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย) 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- ผู้ช่วยอธิการบดี    
  (อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา) 
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

 
 
 

/บริหารจัดการ ...  
 



 
 

-๒๔- 

บริหารจัดการ (การบริหารงบประมาณและแผนของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ
ครบถ้วน 
 

-  ประชุมร่วมหาแนวทางในการ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้านการเ งินและ
งบประมาณ 
-  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาใช้ในการจัดเก็บ และรายงาน
ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว  
 
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
  
  
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๒. ไม่มีองค์ความรู้ในการ
จั ดท าแผนกลยุ ทธ์ ทา ง
การเงินท่ีถูกต้อง 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
- ศึกษาข้อมูล และกระบวนการ     
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่ถูกต้อง 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจดัท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินมาอบรมให้ความรู ้
- ศึกษาตัวอย่างแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ด าเนินการแล้ว  
 
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
  
  
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๓.  การด าเนินงานไม่เป็น
ต า ม แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

- ก า กั บติ ดตามการด า เนิ น งาน 
ทุกไตรมาส 

ด าเนินการแล้ว  
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
  

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
บริหารจัดการ (การบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ผลการ
ด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑ .  ไ ม่ มี แ ผ น บ ริ ห า ร
บุคลากร 
 

-  ก าหนดนโยบายด้านการบริหาร
บุคลากร 
-  จัดท าแผนบริหารบุคลากร 

ด าเนินการแล้ว  
 
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- รองอธิการบดี 
  วิชาการและวิจัย 

 
(ความเสี่ยง

ลดลง) 
 ๒. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร 

 
-  ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากร 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 

๓ .  เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ความสามารถภาษาอังกฤษ
ของสายวิชาการ 

-  ปรับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของสายวิชาการให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

   

 
 
 

/บริหารจัดการ ...  
 



 
 

-๒๕- 

บริหารจัดการ (การบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๔. จ านวนบุคลากรเกิน
กรอบอัตราก าลังที่ได้รับ
จัดสรร 
 

-  วิเคราะห์ภาระงานรายบุคคล 
-  บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห้
เหมาะสมกับภาระงานแทนการรับ
บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม 
 

ด าเนินการแล้ว  
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๕ . อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น       
ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

-  ปรับอัตราก าลังให้ เป็นไปตาม
กรอบท่ีได้รับจัดสรร 
-  เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ 
- จัดท าระเบี ยบ ข้อบั งคับ  เพื่ อ
รองรับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
การบริหารบุคลากร 

ด าเนินการแล้ว  
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

 
บริหารจัดการ (การเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๑. งบประมาณที่ได้รับ
ลดลง   
 

- จัดท าแผนการหารายได้ 
- แนะแนวการรับนักศึกษาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ด าเนินการแล้ว  
๑) ด้านการฝึกอบรม : เริ่ม
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ กั บ
หน่วยงาน/ผู้สนใจในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๒ )  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์  มรร . :  ผ่ าน
โครงการของ UBI บ่มเพาะ
วิสาหกิจ จ านวน ๑๕ ราย 
โ ด ย เ ชื่ อ ม โ ย ง ระ ห ว่ า ง
งานวิจัยของคณาจารย์และ
ผู้ประกอบการ 
๓) ด้านบริหารจัดการการ
ให้เช่าสถานที่ : ก าลังปรับ
การด าเนินการและการเก็บ
งบ ป ระ ม า ณร า ย ไ ด้ ใ ห้
ชัดเจน/ 

-  รองอธิการบดี 
   บริการวิชาการ 
  
- คณะกรรมการ 
  ด าเนินงาน UBI  
  (ที่ปรึกษาอธิการบดี) 
  
- ผู้ช่วยอธิการบดี  
  (อ.วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ) 

  
  
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

 
 
 
 

/ปัจจัยเสี่ยง  
 



 
 

-๒๖- 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
การจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 
 

๒ . ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ข า ด
ความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ 
 

ด าเนินการแล้ว  
 
๑ ) จัดอบรมการท าคู่มือปฏิบัติงาน 
(๒ ครั้ง)  
๒) ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนนุ
ด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
๓ )  เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พื่ อ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน ISO 
๙๐๐๑/๒๐๑๕  ของหน่วยงาน
สนับสนุน 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 
  
  
- ผู้ช่วยอธิการบดี  
  (อ.วัชราภรณ์ สิงห์ส าราญ) 

 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๓.  รายจ่ายเพิ่มขึ้น 
 

- ก าหนดนโยบาย/มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
- รณรงค์ สร้างจิตส านึกให้  
ทุกหน่วยงานใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรการปฏิบัติ งาน
อย่างประหยัด 
- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(บุคลากร อาคารสถานที่  
ครุภัณฑ์) 
- การลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
-  ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น
หรือไม่คุ้มค่า 
- น าระบบเทคโนโลยี
ส า ร สน เ ทศ มา ใ ช้ ใน กา ร
ปฏิบัติงาน 
 

ด าเนินการแล้ว  
๑) ด าเนินการส ารวจค่าใช้จ่ายที่   
ไ ม่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย  
๒) ก าหนดมาตรการการใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น  
   ๒ .๑ การจั ดท าส านัก งานไร้
กระดาษ (Paperless office)  และ
การ download เอกสารผ่าน QR 
Code  
   ๒ . ๒  ล ด ก า ร ใ ช้ ก ร ะ ด า ษ          
ในส านักงานระดับมหาวิทยาลัย 
ศูนย์ส านัก  
   ๒.๓ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
๓) ด า เนินการให้ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนจัดท าแผนการลดขั้นตอน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร า ย บุ ค ค ล 
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
๔) ลดการใช้ไฟในช่วงเวลาพัก และ
ก าลังจัดท าแผนการด าเนินงานใน
การพัฒนามาตรการอื่นๆ 
๕) การใช้ระบบ Big Data ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการสืบค้นข้อมูล
ที่ ไม่จ า เป็น (ผู้ ช่ วยอธิการบดี  :                        
อ.ธรรมรัตน์) 

- รองอธิการบดี      
  ทุกฝ่าย 
- ผู้อ านวยการ 
  อธิการบดี 
  
  
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

๔. การให้ค าแนะน าจาก
ส า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น
แ ผ่ น ดิ น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป        
ในทิศทางเดียวกัน 
 

-  สร้างความเข้าใจร่วมกัน
โ ด ย ยึ ด ร ะ เ บี ย บ ม า เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ด าเนินการแล้ว  
๑) ได้ขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสภามหาวิทยาลัย  
๒) เชิญผู้ เชี่ ย วชาญ (ที่ ปรึกษา
อธิ ก า รบดี )  ที่ เ ป็ น ข้ า ร า ชก า ร
เกษียณอายุจากส านักงานตรวจเงิน
แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
กฎหมายมาตรวจสอบและแนะน า
โครงการที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 
  
- ที่ปรึกษาอธิการบดี 
  

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

 

/บริหารจัดการ ...  
 



 
 

-๒๗- 

บริหารจัดการ (อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย) 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

๑. การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานขาด
ความเชื่อมโยง 

- ประชุม ก าหนด แผนการด าเนินงานร่วมกัน 
- ก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็น 
รายไตรมาส 

ด าเนินการแล้ว  
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
  

 
(ความเส่ียงลดลง) 

๒. งานก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 
 

- ท าหนังสือเร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้าง 
- ประชุมติดตาม ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท าแผนการ
ด าเนินงานใหม่ 

ด าเนินการแล้ว 
(ก าหนดแผน

ด าเนินการ/ตดิตาม
ต่อเนื่อง) 

 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงานอธิการบดี 
- หัวหน้าพัสดุ  

 

๓.  บุคคลภายนอก
สามารถเข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่าง
อิสระ 

- มีมาตรการก าหนดพื้นที่ห้ามเข้าส าหรับ
บุคคลภายนอกท่ีเข้า-ออกอาคาร 
- มีระบบการแลกบัตรในการเข้า-ออก
มหาวิทยาลัย 

ก าลังด าเนินการ /
จัดท าแผน
ด าเนินการ 

 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างานอาคารฯ 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

๔.  ไม่มีระบบรักษา
ความปลอดภัยแต่ละ
อาคาร 
 

- วางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมบริเวณ
ภายในและนอกอาคาร 
- สร้างระบบการเปิดปิดห้องต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อลดโอกาสการ
ถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้อง 

ด าเนินการแล้ว 
 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างานอาคารฯ 
  
 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

บริหารจัดการ (ยานพาหนะ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

๑. สภาพรถไม่พร้อม 
ใช้งาน รถเสีย 
 

- จัดท าแผนบ ารุงรักษา 
- ตรวจเช็คสภาพรถประจ าสัปดาห์ 
- บ ารุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน 
- จัดท าแผนการจัดซื้อรถใหม่ทดแทน
ของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน 
 

ด าเนินการแล้ว 
๑ )  จั ดท า แผนบ า รุ ง 
รักษาและการตรวจเช็ค
สภาพรถประจ าสัปดาห์
และประจ าเดือน  
๒) จัดท าแผนจัดซ้ือรถ
ใหม่ทดแทนของเดิมที่
หมดอายุการใช้งาน 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ 
  กองกลาง 
- หัวหน้างานอาคารฯ 
  
  

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

 

๒ .  จ า น ว น ร ถ           
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ให้บริการในแต่ละวัน 
 

- ก าหนดขั้นตอนการขอใช้รถ 
- จั ดท าระบบการจองรถผ่ านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ตรวจสอบจ านวนรถที่พร้อมให้บริการ 
- เช่ารถจากหน่วยงานภายนอก 

ด าเนินการแล้ว 
 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงานอธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- หัวหน้างานอาคารฯ 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 
 

/บริหารจัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 



 
 

-๒๘- 

บริหารจัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑. การโจรกรรมข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ 
 

-  มีระบบป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ 
-  มีการปรับปรุงระบบซอฟแวร์
สารสนเทศทุกสัปดาห์ 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี     
  (อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา) 

- รักษาการ 
  ผู้อ านวยการส านัก 
  วิทยบริการฯ  

 
(ความเสี่ยงลดลง) 

 
 

๒. ปริมาณความต้องการใช้
เทคโนโลยี สารเทศเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว 
 

-  เ พิ่ ม ค ว า ม เ ร็ ว เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต (Bandwidth) 
-  ขยายเครือข่ายแบบมีสายและ 
ไร้สาย 
-  เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพอุปกรณ์
เครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย 

ด าเนินการแล้ว 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี  
  (อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา)  
- รักษาการ 
  ผู้อ านวยการส านัก 
  วิทยบริการฯ  

 
(ก าลังด าเนินการ) 

๓.  ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
 

-  เ พิ่ ม ค ว า ม เ ร็ ว เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต (Bandwidth) 
-  ขยายเครือข่ายแบบมีสายและ 
ไร้สาย 
-  เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพอุปกรณ์
เครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย 

ด าเนินการแล้ว 
 

-  ผู้ช่วยอธิการบดี  
   (อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา)  
- รักษาการ 
  ผู้อ านวยการส านัก 
  วิทยบริการฯ  
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 
บริหารจัดการ (ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้) 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑ .  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รมี ค ว าม
ต้องการที่หลากหลาย 
 

-  ส า ร วจความต้ อ งก า รของ
ผู้ใช้บริการ 
-  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
-  ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 

ก าลังด าเนินการ 
 

-  ผู้ช่วยอธิการบดี  
  (อ.ธรรมรัตน์) 
- รักษาการ 
  ผู้อ านวยการส านัก 
  วิทยบริการฯ 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/บริหารจัดการ (ภาพลักษณ์องค์กร/การประชาสัมพันธ)์ 
...  
 



 
 

-๒๙- 

บริหารจัดการ (ภาพลักษณ์องค์กร/การประชาสัมพันธ์) 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะ 

๑ .  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ขอ ง
บุคลากร 
 

- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ 
และบุคลิกภาพท่ีดี 
 

ก าลังด าเนินการ 
๑) ก าลังด า เนินการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ฝึกอบรมบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ด้ า น 
จิ ต บ ริ ก า ร แ ล ะ
บุคลิกภาพท่ีดี 
๒ )  จั ด ท า แ ผ นแ ล ะ 
แนวทางการประเมิน
การบริการรายบุคคล
ผ่านการบริการให้กับ
บุคคลภายนอก 

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ 
  กองกลาง 
- หัวหน้างานอาคาร 
  สถานท่ี 
  
  
  
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

๒. ช่องทางการสื่ อสาร 
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 

- ส ารวจและประเมินการรับรู้และ
ความต้องการ ช่องทางในการ
สื่อสาร 
- เพิ่ม และพัฒนาช่องทางการ
สื่อสาร 
- สร้างเครือข่ายกับสื่อสารมวลชน 
 

ด าเนินการแล้ว 
๑ )  พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารบริการให้กับ
คณาจารย์และบุคคลากร  
๒) การจัดกิจกรรมของ
แต่ละหน่วยงาน และ
การไปราชการหรือการ
เข้ าร่ วมประชุมของ
ผู้บริหารผ่ าน google 
calendar  
๓) เพิ่ม ช่องทางการ
สื่ อสาร เกี่ ยวกับการ
บริการ  
๔ )  จั ด ท า แ ผ น ก า ร
พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย
สื่อมวลชนร่วมกับงาน
ประชาสั มพันธ์ ของ
มหาวิทยาลัย   

- ผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน 
  อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการ 
  กองกลาง 
- หัวหน้างานอาคาร 
  สถานท่ี 
- หัวหน้างาน 
  ประชาสัมพันธ์ 
  
  
 

 
(ก าลังด าเนินการ) 

 

 
 
 
 
 

/ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
 



 
 

-๓๐- 

ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
 

ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

๑. ขาดการก ากับติดตาม
การด าเนินการตามแผน
เป็นระยะ 
 

๑. ก าหนดแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนเป็นระยะ 
 

ด าเนนิการแล้ว 
 

- รองอธิการบดี 
  วางแผนและพัฒนา 
- ศูนย์ศิลปะฯ 
- คณะ ๕ คณะ 
- กองนโยบายและแผน 

 
(ความเส่ียงลดลง) 

 

๒. ขาดการก ากับติดตาม
การด าเนินการตามแผน
เป็นระยะ 
 

๑. ก าหนดแผนก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนเป็นระยะ 
 

   

๓. ขาดการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

๑. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. มีการก ากับติดตามการจัดท า
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

   

๔ . ไม่มีการติดตาม
โครงการกิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนด 
 

๑. ก าหนดการก ากับติดตามตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
๒. มีการน าผลการด า เนิน งาน      
ม า ทบ ทวน ก า รจั ด โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 

   

 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ประเด็นที่ด าเนินการมีจ านวนมาก อาจจะต้องเลือกแล้วบริหารเพ่ือให้ได้
คุณภาพ โดยมีการก าหนดนโยบายหรือมียุทธศาสตร์กลางไว้ ซึ่งคณะ หน่วยงาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน          
ที่ส าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ศักยภาพ เพ่ิมขึ้นปีละ ๔๐๐ คน        
ควรจัดท าแผนการด าเนินการ คณะหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ขับเคลื่อน ทั้งนี้ประเด็นอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยก็ต้อง
พิจารณาด าเนินการให้มีคุณภาพโดยไม่ละทิ้ง  
   ๒. ควรจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง แล้วท าแผนลดความเสี่ยงระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว ให้ชัดเจน ซึ่งบางเรื่องต้องแสวงหาความร่วมมือ เช่น การประหยัด จะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างไรให้บุคลากรเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม 
    ๓. ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณที่ได้รับลดลง ที่กล่าวถึงโครงการหารายได้ 
แนวทางหนึ่งคือการรับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ        
๗ จังหวัด มีการสานต่อหรือไม่ ฝากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและด าเนินการให้ต่อเนื่อง 
  มติที่ประชุม เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐) และมอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะ              
ไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

/๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินงาน ...  
 



 
 

-๓๑- 

 ๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานและแผนการคืนเงินงบประมาณหอพักนักศึกษา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่    
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบอธิการบดีน าแผนการคืนเงินงบประมาณหอพักนักศึกษากลับไป
จัดท าแผนการคืนเงินงบประมาณหอพักนักศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลที่น าเสนอเป็นการรายงาน ในการน าเสนอแผนการคืนเงินต้องเสนอ
ประมาณการรายได้ และประมาณการรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาจากเอกสารที่เสนอให้พิจารณามีเพียง
รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินการ และยังขาดประมาณการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรด้วย อีกทั้ ง               
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายงบบุคลากรกับปีก่อนจะเห็นว่างบบุคลากรลดลงแต่ไม่ชี้แจงว่าสา เหตุการลดลงมา
จากเหตุใด  
   ๒. การคิดค่าเช่าห้องพักต้องค านึงถึงงบประมาณในการก่อสร้างด้วย                
ไม่ว่างบประมาณนั้นจะได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีอากร หรืองบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยก็ตามก็ต้องน ามาคิดเป็นต้นทุนในการด าเนินการ หากคิดว่างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับนั้นไม่มี
ต้นทุน ได้ฟรีและไม่น ามาคิดเป็นต้นทุนนั้นไม่ใช่สิ่ งที่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลให้งบประมาณมาเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยน ามาเป็นทุน โดยไม่ต้องน าเงินคงคลังมาก่อสร้าง แต่เนื่องจากรองอธิการบดีเป็นข้าราชการ       
ไม่สามารถคิดในเชิงธุรกิจได้ในขณะที่ต้องลงไปดูแลหอพักด้วยตนเองด้วย  ดังนั้นอธิการบดีอาจต้องหาคนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจมาด าเนินการ 
   ๓. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้เงินคงคลังแทนการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
จ านวน ๑๑๙ ล้านบาท  เมื่อมหาวิทยาลัยเสนอแผนการก่อสร้างเสนอว่าสามารถส่งเงินช าระหนี้เงินกู้กี่ปี ดังนั้น        
เมื่ออนุมัติให้น าเงินคงคลังออกไปสร้างหอพักก็จะต้องมีแผนการคืนเงินยืมต่อมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน      
การจัดท าแผนคืนเงินหอพักนักศึกษาสมควรที่จะต้องน าเสนอโดยเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อหอพักมีรายได้แล้ว     
ก็สมควรคืนเงินยืมให้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มีรายได้เกิดข้ึน   
   ๔. การคิดค่าเช่าห้องพักของมหาวิทยาลัยไม่ควรเก็บแพงกว่าหอพักเอกชน 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับนักศึกษา และการเรียกเก็บค่าเช่านั้นควรเรียกเก็บในระดับเดียวกันทั้งหอพักเก่า
และหอพักใหม่  หากหอพักเก่าทรุดโทรมก็สมควรปรับปรุงให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยเปรียบเทียบกับหอพัก
ของเอกชนด้วย 
   ๕. การเสนอแผนการคืนเงินยืมต่อมหาวิทยาลัยสมควรเสนอเป็นตัวเลข          
ที่ชัดเจนในการคืนเงิน ไม่ใช่การเสนอปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 
     บัดนี้ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการคืนเงินหอพักนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
   ในการนี้ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
แผนการคืนเงินหอพักนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญอาจารย์              
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา น าเสนอ 
  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร ในฐานะรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา น าเสนอว่าเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมอบอธิการบดี รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาซึ่งดูแลหอพัก
ท าแผนการคืนเงินซึ่งยังไม่เรียบร้อย เมื่อผมมารับต าแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบผลประกอบการ
ส่วนของรายได้ปี ๒๕๖๐ มีรายได้ ๑๗,๒๘๘,๕๐๐ บาท รายงานการค้างช าระค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ณ วันที่            

/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...  
 



 
 

-๓๒- 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๖,๐๘๔,๕๐๐ บาท มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว มอบให้
ไปหาข้อเท็จจริงและติดตามตัวเงิน รายงานการค้างช าระค่าบ ารุงหอพักหลังการติดตามทวงถาม ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ ยอดเงินคงค้างจะเหลือ ๗,๔๙๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่ส าคัญคือแผนการคืนเงิน ช่วงแรกคืนไป
แล้ว ๑๓ ล้านบาท เดือนตุลาคมนี้ ก่อนสิ้นเดือนจะคืนอีก ๗ ล้านบาท ซึ่งจะมีเงินบริหารจัดการไว้ประมาณ      
๒ ล้านกว่าบาท สามารถเก็บมาได้อีก ๒ ภาคเรียน ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้และก็จะคืนตามแผนที่ก าหนดไว้คือ
ปีละ ๗ ล้านบาท เป็นเวลา ๑๕ ปี  
  นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
กล่าวว่าเรื่องการคืนเงินของหอพักนักศึกษา พยายามผลักดันเพ่ือให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง ให้จัดท า           
งบกระแสเงินสด เพ่ือจะได้เห็นว่าฐานะการเงินการคลังเป็นอย่างไร  
   อาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  
กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหากรณีมีเงินค้างช าระอยู่ประมาณ ๑๗ ล้านบาท ติดตามทวงถามมาได้ประมาณ     
๙ ล้านบาท ยังเหลืออีก ๙ ล้านบาท ปัญหาคือนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ส าเร็จการศึกษาหมดแล้ว เหลือ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ นักศึกษาใกล้จะจบแล้วมหาวิทยาลัยคงต้องออกมาตรการเร่งด่วนขึ้นมา ประสานกับ
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ มีมาตรการที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่องเม็ดเงินที่ค้างช าระอยู่เกือบเก้าล้านบาท 
   อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
ผู้บริหาร ในฐานะรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ขอบคุณอาจารย์เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ และกรรมการ
ก ากับและเสนอแนะการลงทุน สิ่งที่จะท าในเดือนตุลาคมนี้คือของบประมาณมหาวิทยาลัยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
แยกออกมา ซึ่งจะสะท้อนต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริงว่าทั้งหอพักใช้ไฟฟ้าไปเท่าไร จะได้ตั้งงบประมาณ        
ค่าไฟฟ้าโดยตรงว่าเท่าไร ต้องไม่เป็นภาระของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องทราบว่าหอพักมีต้นทุนการผลิต
เท่าไร ค่าน้ า ค่าไฟ แยกมิเตอร์ออก ซึ่งคงด าเนินการเสร็จภายในไตรมาสแรก มาตรการตามที่อาจารย์มณเฑียร 
พูดถึงว่าตอนนี้ ถ้านักศึกษาที่เริ่มเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือส่วนของ     
ภาคใหม่ การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยใช้มาตรการการให้เห็นเกรด การจองรายวิชา ส่วนที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาถ้าขึ้นทะเบียนบัณฑิตต้องตามเก็บให้ได้ จะไม่สามารถรับอะไรได้ เหมือนกรณีของนักศึกษาจะจบ
ต้องเช็คยอดว่ามีค่าเสียหายที่ห้องสมุดเท่าไร มีภาระผูกพันกับกองพัฒนานักศึกษาหรือว่าหอพักนักศึกษาเท่าไร 
รายได้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือบริเวณหอพักที่ท าเป็นร้านอาหาร หอพักจะปรับเป็นศูนย์อาหาร มีร้านค้าเพ่ิมขึ้น 
อยู่ในแผนแล้ว รองอธิการบดีวางแผนก็ไปคุยกับผู้ประกอบการ การลงทุนตรงนี้ท าอย่างไร สิ่งหนึ่ งที่จะ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้นคือนักศึกษาต้องเต็มหอพักที่ผ่านมารับนักศึกษาได้ ๒,๑๘๘ คน แต่ขาดอยู่
ประมาณ ๕๐๐ คน ซึ่งไม่มาก หอเก่าที่ยังไม่มีนักศึกษาแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะท าให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเปิด
ให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ถ้าสมมุติว่าหอพักนั้นเต็มก็จะเป็นการหารายได้เพ่ิมเติม ถ้ามีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ก็จะคืน
เงินยืมให้ครบพร้อมดอกเบี้ย เหตุที่นักศึกษาพักหอพักไม่ครบ คือ นักศึกษาของ ๓ คณะ บังคับอยู่ปี ๑          
มีประมาณ ๑,๘๐๐ คน และอยู่ในพ้ืนที่ด้วย จึงพักอยู่ในหอพักไม่เต็ม มหาวิทยาลัยบังคับให้อยู่ แต่ว่าคนที่อยู่
พ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ต าบลหัวไทร อยู่ในอ าเภอบางคล้า อ าเภอพนมสารคาม อนุโลมให้กลับไปพักที่บ้านได้      
แต่ถ้าอยู่ไกลก็มาอยู่หอพัก ท าให้พักหอพักไม่เต็ม 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธาน กล่าวว่าต้องการเห็นภาพที่ชัดเจน
ว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการอย่างไรกับมหาวิทยาลัยที่บางคล้า เช่น จะไปหรือไม่ไปในระยะเวลา ๕ ปี 
 รักษาราชการแทนอธิการบดี น าเสนอว่าจะต้องประชุมประชาคมทั้งหมดว่า        
ทิศทางการไปบางคล้า  ทั้ง ๕ คณะหรือไม่อย่างไร แล้วจัดท าแผน เท่าที่ด าเนินการมาบางคล้ามีชีวิตแล้ว แต่อย่าง
หนึ่งคือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ขณะนี้มีระบบน้ าอัจฉริยะ มีฟาร์มเห็ดที่จะด าเนินการร่วมกับ สวทช.      
ซึ่งต้องคุยกันทั้งมหาวิทยาลัยว่าจะจัดท าแผนอย่างไร ให้เร็วที่สุด 

/อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล ...  
 



 
 

-๓๓- 

  อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
กล่าวว่ากรณีบางคล้าคงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะว่าบางคล้าอยู่กลางทุ่งยังไม่เป็นเมืองแต่แนวโน้ม 
ในอนาคตคิดว่าจะขยับขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ ๓ คณะอยู่เต็มตัวที่บางคล้า  มหาวิทยาลัยใช้นโยบายในการพัฒนา
นักศึกษาว่าจะต้องเป็นนักศึกษาที่ต้องอยู่ร่วมกันและมีกิจกรรมที่หอพักพัฒนานักศึกษาอย่างเต็มที่ บริบทของ
มหาวิทยาลัยโดยรอบก็เจริญขึ้น แต่คงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่ง การที่ตัดสินใจให้ทั้งหมดไป ในเมืองก็จะเหงา 
เพียงแต่ว่าที่นี่อาจจะเป็นบัณฑิตศึกษาซึ่งค่อยๆ ขยับตัวขึ้นเช่นกัน ไปทีเดียวตอนนี้ก็จะมีห้องเรียนไม่พอ คิดว่า
ผู้บริหารคงก าลังพัฒนาอาคารใหม่ให้เพียงพอ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวว่าเรื่องบางคล้า สภามหาวิทยาลัยควรแสดงออกบ้างว่าตัวเองคิดอย่างไร ต้องการอย่างไร 
ประชาคมก็ประชาคม สภามหาวิทยาลัยคิดอย่างไรควรไปหรือไม่ควรไป เมื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แล้วต้องรู้บริบทของที่นี่ และที่บางคล้า สร้างขึ้นมาใช้งบประมาณสูง อาจารย์หรือบุคลากรบางคนอาจยัง       
ไม่เข้าใจ  หลายอย่างก็อาจจะให้ความคิดเห็นในประชาคมไปอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลข่าวสาร    
กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารก็ต้องเข้าใจข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งอาจจะเข้าใจดี อยู่เต็มหัวใจอยู่แล้ว         
แต่ต้องการอย่างไร สภามหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีความคิดเห็นต่อบางคล้าอย่างไร 
สภามหาวิทยาลัยชุดท่านสมหวังนานมาแล้ว ประมาณปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ขณะนั้นดิฉันนั่งอยู่ในสภา
มหาวิทยาลัย ท่านสมหวังฟันธงต้องเดินหน้าที่บางคล้าเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้ว อันนี้คือการแสดงออกของ
สภามหาวิทยาลัยในสมัยนั้น แต่สมัยนี้ก็ประชาคม แสดงศักยภาพแค่ไหน แม้แต่เรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัชฎาภรณ์  ตันตะราวงศา ศักยภาพของสภามหาวิทยาลัยมีแค่ไหน บุคลากรจะถามถึงแน่นอนว่าเป็นอย่างไร 
ยังไม่ได้ค าตอบต้องรอท่านนายก คงต้องตอบอย่างนี้ ดิฉันคิดว่าสภามหาวิทยาลัยทรงเกียรติมาก แต่ก็ท าหน้าที่
ของเราให้เต็มที่  
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธาน กล่าวว่าการบริหารบางคล้า          
ควรศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เสตจ ที่สหรัฐอเมริกา แล้วพิจารณา
ว่าจะด าเนินการอย่างไร ตัดสินใจให้ชัดเจน ส าหรับการคืนเงินยืมหอพักนักศึกษาควรก าหนดเกณฑ์ว่าจะคืน
เท่าไรให้ชัดเจน 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเรื่องบางคล้า สภามหาวิทยาลัยพูดกันชัดเจนเลยว่าต้องท าบางคล้าเพราะว่าลงทุนแล้ว 
สมัยที่อาจารย์รักษาการอยู่ก็มีคณะท างานและก็ผลักดันไปได้  คิดว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือแผนว่าจะเดินต่อ
อย่างไร ดูจากที่จะไปแล้วก็ต้องลงทุนมาก อย่างที่ประธานว่าต้องเป็นระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ จะลงทุนอะไร 
ท าครั้งเดียวทั้งหมดไม่ได้ คิดว่าต้องมีผู้ดูแลและผลักดันเรื่องนี้ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยพูดเรื่อง
บางคล้าเยอะมาก และช่วงนั้นก็ไปส ารวจว่าเสียหายอย่างไร มีอะไรบ้าง คณะท างานเริ่มต้นไว้ดีแล้วก็น ามาสานต่อ 
  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่าเท่าที่อยู่มา ๒๐ ปี ไม่ได้
เคลื่อนย้ายไปไหนเลย สมัยท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์    
บอกว่าถ้าบางคล้าบริหารไม่เกิดขึ้นก็ให้เอกชนเช่า ท าแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น าจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาแสดงเพ่ือหารายได้ การเคลื่อนย้ายไปบางคล้าผู้บริหารต้องตัดสินใจ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธาน กล่าวว่าเรื่องบางคล้าเป็น 
เรื่องใหญ่ต้องมีการสัมมนาพูดกันให้รู้เรื่องแล้วมีการลงมติให้ชัดเจนว่าควรจะท าอย่างไร แผนที่จะออกมาต้องมี
ความชัดเจนอย่างที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ กล่าวว่าต้องมีแผน  
 

/มติท่ีประชุม  
 



 
 

-๓๔- 

  มติที่ประชุม 
  ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของหอพักนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  
  ๒. รับทราบแผนการคืนเงินงบประมาณหอพักนักศึกษา โดยมอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ชัดเจนว่าจะคืนเงินงบประมาณหอพักนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จ านวนเท่าไรต่อปี และภายใน
ระยะเวลากี่ปี  
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ บางคล้า อย่างไร โดยอาจจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นว่าจะด าเนินการอย่างไร 
และจัดท าแผนการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑ รายงานการเงิน ประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         
โดยหน่วยงานคลังได้จัดท ารายงานการเงิน ประจ าเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว          
ซึ่งคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ      
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๒ รายงานการเงินไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
โดยหน่วยงานคลังได้จัดท ารายงานการเงินไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเปรียบเทียบ
ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการก ากับและเสนอแนะการลงทุน         
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบรายงานการเงิน
ประจ าไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๕.๓ รายงานความก้าวหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  
  รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯ รวบรวมข้อมูล สถานะของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งขณะนี้    
คนที่อยู่ในท่อของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้นเป็นเท่าตัว แล้วก็มีการกระตุ้นให้คณาจารย์
ได้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นโดยมีระบบการติดตามโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ 
ท่านได้มีการติดตามกับผู้ทรงคุณวุฒิเองเป็นระยะ  ส่วนใหญ่กระบวนการที่รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ     
ได้ดูช่วงเวลาแล้วเห็นว่าระยะเวลาลดลง  เหลือประมาณไม่เกินหกเดือน ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลตามแบบ 
มีการตรวจเร็วขึ้น มีคณะกรรมการในการตรวจรูปเล่มก่อนการส่งให้ผู้อ่าน วันนี้จึงมารายงานความก้าวหน้า
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ทิศทางการด าเนินการและได้ท าการส ารวจปัญหา      
ที่ผ่านมาว่ามีในส่วนไหนบ้าง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี รายงานสรุป
ความก้าวหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 

/๑. ข้อมูลปจัจุบนั  
 



 
 

-๓๕- 

  ๑.  ข้อมูลปัจจุบัน  
   จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ียังไม่เข้ากระบวนการ   (๗๙%)  
   ผู้ที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมด     (๑๔%) 
   ผู้ที่ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (๓%)   
   ผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (๔%)   
ที่มาของข้อมูลรวบรวมจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เมื่อปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐  
  ๒. สาเหตุของผู้ขอต าแหน่งบางรายที่ไม่ผ่านอนุมัติแต่งตั้ง  
   ๒.๑  คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   ๒.๒  พบประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  ๓. สาเหตุของผู้ขอต าแหน่งบางรายที่ล่าช้า 
   ๓.๑  ผลงานมีการแก้ไขและประชุมพิจารณามากกว่า ๑ ครั้ง 
   ๓.๒  ใช้เวลาในการทบทวนตรวจสอบจรรยาบรรณเหตุเพราะมีการ
ร้องเรียน 
   ๓.๓  ผู้อ่านใช้เวลาอ่านมากกว่าที่ก าหนด 
   ๓.๔  ผู้อ่านมีภารกิจอ่านผลงานจ านวนมาก 
   ๓.๕  ผู้อ่านมีปัญหาสุขภาพ 
   ๓.๖  ในการติดต่อประสานงานบางครั้งใช้เวลามากพอสมควร เพราะผู้อ่าน   
บางท่านปฏิเสธพิจารณาผลงาน 
  ๔. แนวทางแก้ไขสาเหตุล่าช้าและไม่ผ่านการอนุมัติแต่งตั้ง 
   ๔.๑  มีโครงการพ่ีเลี้ยงในมหาวิทยาลัย 
   ๔.๒  ไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียนให้เป็นที่สิ้นสุดภายในมหาวิทยาลัย 
    ๔.๓  ผู้บริหารควรย้ าเตือนทุกครั้งในที่ประชุมบุคลากรว่าควรค านึงถึง
คุณภาพผลงานควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๔.๔  ลดระยะเวลาที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านจาก ๙๐ วัน เป็น ๖๐ วัน หรือ 
๔๕ วัน 
   ๔.๕  จัดท าคู่มือและระบบกลไกในการท าผลงานทางวิชาการ 
   ๔.๖  มีโครงการอบรมให้ความรู้ และทักษะในท าผลงานทางวิชาการ 
   ๔.๗  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานและการท าผลงานทางวิชาการ
ด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ผลการส ารวจจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ประสงค์จะเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระหว่าง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  ส่วนของคณะต่างๆ มีคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการท่ีประสงค์จะเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในเบื้องต้นน าเสนอไว้ที่สามคณะ อีกสองคณะ (คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ) อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลการส ารวจสามคณะในภาพรวม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คิดเป็น ๖๐% รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็น ๒๔% และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คิดเป็น ๑๖%  
 
 
 

/ที่ประชุมมีการอภิปราย ...  
 



 
 

-๓๖- 

 ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ประธาน ถามว่ าที่ กล่ าวว่ า           
แนวทางแก้ไขสาเหตุล่าช้าจากลดระยะเวลาที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านจาก ๙๐ วัน เหลือ ๖๐ วัน กับ ๔๕ วัน 
ผลเป็นอย่างไรเท่าที่ด าเนินการมา ผู้ทรงคุณวุฒิรับทราบหรือลงนามรับทราบหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี ตอบว่า            
เริ่มด าเนินการสองราย ขณะนี้ยังไม่ถึง ๖๐ วัน เพ่ิงส่งให้ผู้อ่าน ทราบข้อมูลจากผู้อ่านว่าบางสถาบันให้เวลา 
๔๕ วัน ในทางปฏิบัติผู้อ่านรับด้วยวาจาว่าจะท าให้ แต่ก็ได้มีการถามก่อนล่วงหน้าจนถึงวันที่ก าหนดประมาณ    
๑๐ วัน จะมีการทวงถามก่อน ที่คิดไว้อีกทางหนึ่ง เพ่ือให้ส่วนกลางมีความแม่นย าในเรื่องของการทวงถาม      
เพ่ิมมากขึ้น จะให้รายละเอียดกับอาจารย์ผู้ที่มาส่งว่ามาส่งวันนี้แล้วนับไปอีกกี่วันที่สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ 
  รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่าทีมงานของรองอธิการบดีบริการ
วิชาการจะมีการประชุมทุกวันศุกร์เพ่ือสรุปงานว่าขณะนี้ขั้นตอนของอาจารย์แต่ละคนถึงขั้นตอนใดแล้ว        
ทุกวันศุกร์ก็จะรายงานมายังอธิการบดี 
 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่ารองอธิการบดีเป็นคนโทรประสานเองหรือให้เจ้าหน้าที่โทรประสาน     
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา รองอธิการบดี ตอบว่าให้เจ้าหน้าที่โทรประสาน 
 รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่ารองอธิการบดีควรประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าที่ อ่านผลงาน           
ทางวิชาการด้วยตนเอง เพราะอาจมีความเกรงใจ นอกจากนั้นหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน  
ใช้เวลานานมากเกินก าหนด หากมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก  ถัดไปก็ไม่ควรส่งให้อ่านอีก  ที่ส าคัญ ก .พ.อ. ก าลัง     
จะออกประกาศเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครบ  ๑ ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่หนัก
กว่าเกณฑ์เดิม เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรเร่งเข้าสู่กระบวนการเข้าระบบก่อนที่เกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้   
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องรู้หน้าที่ว่าตนเองนั้นเข้ามากี่ปีแล้วต้องส่งผลงาน ต้องรู้ 
ผลงานระยะเวลานานเท่าไร ส าหรับอาจารย์ผู้อ่านบังคับไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องรู้ว่าตัวเองเหลือเวลา
เท่าไร แล้วผู้อ่านต้องอ่านให้เสร็จเมื่อไร อาจารย์ทุกคนต้องวางแผนในการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 
นอกจากนั้นคณบดีต้องวางแผนว่าปีนี้คณะจะขอต าแหน่งทางวิชาการแต่ละระดับเป็นจ านวนเท่าใด  ทั้งนี้       
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นคล้อยตามคือ คณบดีแต่ละคณะต้องวางแผนให้อาจารย์ภายในคณะ      
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ     
ของบุคลากรสายวิชาการ  
 

 ๕.๔  มอบหนังสือ “สถานที่ส าคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชด าเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา” ฉบับ ๓ ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าหนังสือ “สถานที่ส าคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนิน
เยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา” ฉบับ ๓ ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) เพ่ือร่วมน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง
ร่วมกันสืบสานแนวพระราชด าริเป็นประทีปน าทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สืบไป จึงขอมอบหนังสือให้กับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ   
 



 
 

-๓๗- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่องเสนอจากคณะกรรมการ  
  ๖.๑.๑ เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี 
   รักษาราชการแทนอธิการบดี  น า เสนอว่าการด า เนินงานของ
มหาวิทยาลัยแต่ละส่วนมีจ านวนมาก ปัจจุบันมีรองอธิการบดีจ านวน ๔ คน ซึ่งการท างานยังไม่ขับเคลื่อน   
มากนัก ซึ่งแต่ละคนรับภาระหนัก  ที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
อาศัยระเบียบข้อบังคับ ควรจะหาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาช่วยด า เนินการ จึงเสนอแต่งตั้ง      
รองอธิการบดีเพ่ิม จ านวน ๑ คน เป็นคนที่ ๕ ได้แก่ ดร.นฤชล  เรือนงาม   
    ที่ประชุมมีการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า ดร.นฤชล        
เรือนงาม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ต้องลาออกหรือไม่ หรือควรแนะน าให้ ดร.นฤชล  
เรือนงาม  เปลี่ยนสายงานมาเป็นสายวิชาการน่าจะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้อธิการบดีกล่าวว่าคงต้องลาออกจาก
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทน 
   ๒. อาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทน
คณาจารย์ กล่าวว่าอธิการบดีเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี ไม่ติดใจเรื่องคุณสมบัติ แต่งานในต าแหน่ง             
รองอธิการบดีบริหารเป็นงานที่หนัก เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีแล้วต้องคลายต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และพิจารณาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นรักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี นอกจากนั้น
นางนฤชล เรือนงาม ต้องลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก่อนเสนอแต่งตั้งเป็น          
รองอธิการบดี เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้าสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แต่การเสนอแต่งตั้ง
คุณจิตติมา ศรีวรรณโสภณ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ เป็นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีไม่เหมาะสม 
ควรพิจารณาผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระดับ ๘ อยู่ก่อน จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา คุณธวัชชัย อุดมอารยะ คุณประนอม เงินบุคคล ไม่เหมาะสม ทั้ งนี้เนื่องจากมีผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีอยู่แล้วอธิการบดี กล่าวว่าจะน าเรื่องของรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีกลับไปทบทวน  
   ๓. รองศาสตราจารย์  ดร .วิภาภรณ์  บุญยงค์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ กล่าวเห็นด้วยกับอาจารย์มณเฑียร  มุสิกทอง ที่ให้นางนฤชล เรือนงาม ลาออก
จากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ก็ยินดีถ้าจะบริหารงานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
หรือเป็นทางบวกกับมหาวิทยาลัย แต่ว่าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีส าคัญมากกับมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดี 
   ๔. อาจารย์  ดร .ณั ฐปคั ลภ์  ญาณมโนวิ ศิษฏ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กล่าวว่าข้อเสนอของอาจารย์มณเฑียร มุสิกทอง ก็ถูกต้อง โดยหลักแล้วมาตรา 
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง       
ก่อนแต่งตั้งสมควรที่นางนฤชล  เรือนงาม ต้องลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีตาม
ขั้นตอนเสียก่อนจึงเสนอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีได้  ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน ส าหรับรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีควรให้ข้าราชการอาวุโสรักษาการ ซึ่งควรพิจารณาให้เหมาะสม 
   ๕. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นชอบแบบมีเงื่อนไข     
ให้ลาออกก่อนแล้วแต่งตั้ง โดยมีข้อเสนอให้เปลี่ยนสายงานเป็นสายวิชาการ  

/มติท่ีประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง ...  
 



 
 

-๓๘- 

   มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นางนฤชล เรือนงาม เป็นรองอธิการบดี     
โดยมีเงื่อนไขต้องลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีก่อนแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี และมอบ
อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

  ๖.๑.๒ เสนอแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อบังคับ 
   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเสนอว่าการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับครั้งก่อน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย       
ขอเพ่ิมสัดส่วนผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ เป็นกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ จึงน าเสนอท่ีประชุม 
    มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ เป็น
กรรมการพิจารณาข้อบังคับ 
 

  ๖.๑.๓ การรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธาน กล่าวว่าเรื่อง EEC 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นการลงทุนใน ๓ จังหวัดที่เกี่ยวข้อง มีระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา การศึกษาเรื่องนี้มีความส าคัญพอสมควร การลงทุนจ านวนมาก และการท างานจะเป็น
เพ่ิมรายได้ อธิการบดีควรท าคือเลือกมหาวิทยาลัยมาเป็นคู่ของเรา อีกเรื่องที่ส าคัญมาก คือ ฐานข้อมูล       
ต้องเก็บข้อมูลให้ได้ ต้องท าอะไรที่มี Paperless การรับรู้ข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญมาก ควรมอง EEC ให้เป็นเรื่อง
ส าคัญ และเรื่องการศึกษาค่อนข้างส าคัญถึงจะต้องด าเนินการอย่างยากล าบากก็ต้องด าเนินการ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 เมื่อไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่องอ่ืนใด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านแล้วปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.   
 
 
              (นางนฤชล  เรือนงาม)          (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 
              ผู้จดบันทึกการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

   
____________________________________ 


